

โครงการพัฒนาบุคลากรรอบที่ ๒/๒๕๖๖  
สำนักงานปศุสัตว์เขต ๒  
การพัฒนาผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E - LEARNING) ของสำนักงาน ก.พ.  
หลักสูตร วยเก๋า ฉลาดรู้เน็ต  
ระหว่างวันที่ ๑๒ พฤษภาคม - ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๖

### หลักการและเหตุผล

ด้วยสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน ได้กำหนดแนวทางในการขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงไปสู่การเป็นประเทศไทย ๔.๐ โดยให้ข้าราชการมีพันธกิจร่วมกันในการแก้ไขปัญหาที่เป็นรากฐานของระบบและสร้างกลไกเชิงรุกเพื่อสร้างจุดแข็งของประเทศ โดยพันธกิจในแต่ละเรื่อง ข้าราชการจะต้องปรับมุมมอง เปลี่ยนทัศนคติและร่วมกันดำเนินงาน

การพัฒนาด้านดิจิทัล เป็นหนึ่งในพันธกิจที่ข้าราชการต้องพัฒนาตนเองให้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี และนำเทคโนโลยีที่มีอยู่ในปัจจุบันมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด รวมทั้งจะต้องร่วมสร้างระบบดิจิทัลในภาครัฐ ด้วยการร่วมออกแบบและพัฒนาเทคโนโลยี ระบบงาน ระบบการบริการ รูปแบบการดำเนินงานขององค์กร (Service and Work Process Redesign) ให้เป็นระบบที่มีการเชื่อมโยงและบูรณาการระหว่างหน่วยงานภาครัฐด้วยกันเอง ระหว่างภาครัฐกับภาคเอกชน และระหว่างภาครัฐกับประชาชน เพื่อการสร้างคุณค่าร่วมกันระหว่างทุกภาคส่วน (Co-Creation) และเพื่อการพัฒนางานภาครัฐที่มีมูลค่าสูงขึ้น (High Value Jobs)

ในปัจจุบันเทคโนโลยีเข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวัน จึงต้องเรียนรู้ เข้าใจ ตระหนักถึงแนวทางในการปฏิบัติตนบนโลกออนไลน์อย่างไรจึงจะใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีได้อย่างคุ้มค่า ปลอดภัย เรียนรู้ที่จะเป็นผู้ป้องกัน และปกป้องข้อมูลส่วนตัวของตนเอง

สำนักงานปศุสัตว์เขต ๒ เล็งเห็นความสำคัญในการปลูกฝังลักษณะการเป็นพลเมืองดิจิทัล (Digital Citizenship) ให้กับบุคลากร เพื่อใช้ชีวิตในโลกแห่งความเป็นจริง และโลกออนไลน์ได้อย่างสมดุล สามารถเป็นพลเมืองดิจิทัลที่ดี ในกรอบแนวคิด การมีความรู้ทางเทคโนโลยีและการแบ่งปันความรู้ให้ผู้อื่น (Savvy) การป้องกันตนเองและผู้อื่น (Safe) การเคารพตนเองและผู้อื่นในสังคมออนไลน์ (Social) จึงได้พิจารณาหลักสูตร ของศูนย์การเรียนรู้ทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์แบบบูรณาการ สำนักงาน ก.พ. คือ หลักสูตร “วยเก๋า ฉลาดรู้เน็ต”

### วัตถุประสงค์

๑. เพื่อให้บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีเพื่อการพัฒนางาน
๒. เพื่อให้บุคลากรมีประสิทธิภาพในการทำงานภายใต้เครื่องมืออำนวยความสะดวกทางเทคโนโลยีสารสนเทศ
๓. เพื่อให้บุคลากรสามารถนำความรู้ ความเข้าใจไปปฏิบัติและประยุกต์ใช้ในการทำงาน รวมทั้งชีวิตส่วนตัว ได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล

### เป้าหมาย

๑. ข้าราชการทุกคน
๒. พนักงานราชการ ทุกคน

## ขั้นตอนการดำเนินงาน

๑. วางแผนพัฒนาบุคลากร
๒. สื่อสาร เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์การพัฒนาบุคลากร
๓. นำแผนการพัฒนาไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม
๔. การประเมินผลและติดตามผล
๕. การรายงานผล

## วิธีการอบรม/หลักสูตร และระยะเวลา

๑. สามารถเข้าอบรมได้ที่ <https://learningportal.ocsc.go.th>
๒. หลักสูตร วิทยากร ฉลาดรู้เน็ต DS ๒๐
๓. ระยะเวลาเข้าอบรม วันที่ ๑๒ พฤษภาคม – ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๖

## การประเมินผล

๑. ประเมินจากคะแนนการทดสอบก่อนและหลัง
๒. ประเมินจากแบบสอบถามความคิดเห็น
๓. ใบประกาศนียบัตรรับรองการจบหลักสูตร

## การติดตามผล

๑. ประเมินการติดตามการนำไปใช้ประโยชน์จากแบบสอบถามความคิดเห็น

## ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

๑. ประโยชน์สำหรับบุคลากร
  - ๑.๑ สามารถใช้ประโยชน์จากอินเทอร์เน็ตได้อย่างฉลาด มีประสิทธิภาพ
  - ๑.๒ สามารถใช้ App (Line/Facebook) ได้อย่างมืออาชีพ
  - ๑.๓ มีความรู้ความเข้าใจ และสามารถเป็นพลเมืองดิจิทัลที่ดี
๒. ประโยชน์สำหรับหน่วยงาน
  - ๒.๑ หน่วยงานได้รับการยอมรับว่ามีความทันสมัย เปิดกว้าง และเป็นที่ยอมรับ ซึ่งจะช่วยดึงดูดและรักษาคนรุ่นใหม่ที่มีศักยภาพสูง มาทำงานกับองค์กรด้วย
  - ๒.๒ กระบวนการทำงานและการสื่อสารขององค์กร กระชับขึ้น คล่องตัวมากขึ้น และมีประสิทธิภาพมากขึ้น

### ผู้เสนอโครงการ



(นางเดือนเพ็ญ ธีญะวานิช)  
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

### ผู้เห็นชอบโครงการ



(นายไพโรจน์ จันทร์ตั้ง)

ผู้อำนวยการส่วนยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์

### ผู้อนุมัติโครงการ



(นายวรฉัตร วิรัชลาภ)

ปศุสัตว์เขต ๒

\*กรอกข้อมูล  
เฉพาะช่อง  
สีขาวเท่านั้น\*

ชื่อหน่วยงาน

สำนักงานปศุสัตว์เขต 2

## แบบฟอร์ม **IDP** การพัฒนาบุคลากรกรมปศุสัตว์

แผนพัฒนาบุคลากร (IDP)

จำนวนข้าราชการทั้งหมดในหน่วยงาน (คน)

20

จำนวนพนักงานราชการทั้งหมดในหน่วยงาน (คน)

21

ปีงบประมาณ (พ.ศ.)

2566

จำนวนข้าราชการที่มีแผนการพัฒนา (คน)

20

คิดเป็น 100.00%

จำนวนพนักงานราชการที่มีแผนการพัฒนา (คน)

21

คิดเป็น 100.00%

วันที่ส่งรายงาน

12 พ.ค. 66

ที่	คำนำหน้าชื่อ (ไม่ใช่ตัวย่อ)/ ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง/ ระดับ	กลุ่ม/ฝ่าย	ประเภท	ชื่อ-สกุล ผู้บังคับบัญชาระดับต้น (ผู้ประเมินผลการปฏิบัติงาน)	ระบุชื่อเรื่อง/หลักสูตรที่ต้องพัฒนา	ความสอดคล้องตาม ความรู้/ทักษะ/ คุณลักษณะที่กำหนด	วิธีการพัฒนา	ช่วงเดือนที่ จะพัฒนา	รอบการ ประเมิน
1	นางสาวพัชราภรณ์ แก้วน้ำใส	นักวิชาการสัตวบาลชำนาญการพิเศษ	ส่วนส่งเสริมฯ	ข้าราชการ	นายวรฉัตร วิรัชลาภ	วัยเก่า ฉลาดรู้เน็ต	การใช้เทคโนโลยี	e-Learning	พ.ค.-มิ.ย.66	2
2	นางสาววรลักษณ์ เทียมเก่า	นักวิชาการสัตวบาลชำนาญการ	ส่วนส่งเสริมฯ	ข้าราชการ	นางสาวพัชราภรณ์ แก้วน้ำใส	วัยเก่า ฉลาดรู้เน็ต	การใช้เทคโนโลยี	e-Learning	พ.ค.-มิ.ย.66	2
3	ว่าที่ ร้อยตรี.ศิริพงษ์ มาสำราญ	นักวิชาการสัตวบาลชำนาญการ	ส่วนส่งเสริมฯ	ข้าราชการ	นางสาวพัชราภรณ์ แก้วน้ำใส	วัยเก่า ฉลาดรู้เน็ต	การใช้เทคโนโลยี	e-Learning	พ.ค.-มิ.ย.66	2
4	นางสาวอรชуда ขำทะเลเจริญ	นักวิชาการสัตวบาลชำนาญการ	ส่วนส่งเสริมฯ	ข้าราชการ	นางสาวพัชราภรณ์ แก้วน้ำใส	วัยเก่า ฉลาดรู้เน็ต	การใช้เทคโนโลยี	e-Learning	พ.ค.-มิ.ย.66	2
5	นางสาวภักนันท จอสูงเนิน	เจ้าพนักงานสัตวบาลปฏิบัติงาน	ส่วนส่งเสริมฯ	ข้าราชการ	นางสาวพัชราภรณ์ แก้วน้ำใส	วัยเก่า ฉลาดรู้เน็ต	การใช้เทคโนโลยี	e-Learning	พ.ค.-มิ.ย.66	2
6	นายณัฐวุฒิ พรหมเสน	นักวิชาการสัตวบาล	ส่วนส่งเสริมฯ	พนักงานราชการ	นางสาวพัชราภรณ์ แก้วน้ำใส	วัยเก่า ฉลาดรู้เน็ต	การใช้เทคโนโลยี	e-Learning	พ.ค.-มิ.ย.66	2
7	นายชัยรัตน์ จอมศิลป์	นักวิชาการสัตวบาล	ส่วนส่งเสริมฯ	พนักงานราชการ	นางสาวพัชราภรณ์ แก้วน้ำใส	วัยเก่า ฉลาดรู้เน็ต	การใช้เทคโนโลยี	e-Learning	พ.ค.-มิ.ย.66	2
8	นางพัชราภรณ์ สือเจริญ	นักวิชาการสัตวบาล	ส่วนส่งเสริมฯ	พนักงานราชการ	นางสาวพัชราภรณ์ แก้วน้ำใส	วัยเก่า ฉลาดรู้เน็ต	การใช้เทคโนโลยี	e-Learning	พ.ค.-มิ.ย.66	2
9	นางอุมาภรณ์ โพธิ์ทอง	เจ้าพนักงานสัตวบาล	ส่วนส่งเสริมฯ	พนักงานราชการ	นางสาวพัชราภรณ์ แก้วน้ำใส	วัยเก่า ฉลาดรู้เน็ต	การใช้เทคโนโลยี	e-Learning	พ.ค.-มิ.ย.66	2
10	น.ส.หฤทัย ไชยชนันท์	นักวิเคราะห์นโยบายและแผน	ส่วนส่งเสริมฯ	พนักงานราชการ	นางสาวพัชราภรณ์ แก้วน้ำใส	วัยเก่า ฉลาดรู้เน็ต	การใช้เทคโนโลยี	e-Learning	พ.ค.-มิ.ย.66	2
11	นายพงษ์ระวี ไกรยาประเสริฐ	นักวิชาการสัตวบาล	ส่วนส่งเสริมฯ	พนักงานราชการ	นางสาวพัชราภรณ์ แก้วน้ำใส	วัยเก่า ฉลาดรู้เน็ต	การใช้เทคโนโลยี	e-Learning	พ.ค.-มิ.ย.66	2
12	นายยุทธภูมิ สืบข้าเพชร	นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ	ส่วนสุขภาพสัตว์	ข้าราชการ	นายวรฉัตร วิรัชลาภ	วัยเก่า ฉลาดรู้เน็ต	การใช้เทคโนโลยี	e-Learning	พ.ค.-มิ.ย.66	2
13	นางกมลลดา นิยมทรัพย์	นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ	ส่วนสุขภาพสัตว์	ข้าราชการ	นายยุทธภูมิ สืบข้าเพชร	วัยเก่า ฉลาดรู้เน็ต	การใช้เทคโนโลยี	e-Learning	พ.ค.-มิ.ย.66	2
14	น.ส.วศินี ชานวาทิก	นายสัตวแพทย์ชำนาญการ	ส่วนสุขภาพสัตว์	ข้าราชการ	นายยุทธภูมิ สืบข้าเพชร	วัยเก่า ฉลาดรู้เน็ต	การใช้เทคโนโลยี	e-Learning	พ.ค.-มิ.ย.66	2
15	น.ส.กรกมล ธนะกิจศิริ	นายสัตวแพทย์ชำนาญการ	ส่วนสุขภาพสัตว์	ข้าราชการ	นายยุทธภูมิ สืบข้าเพชร	วัยเก่า ฉลาดรู้เน็ต	การใช้เทคโนโลยี	e-Learning	พ.ค.-มิ.ย.66	2
16	นายชวนชัย บุญญาวัดน์	สัตวแพทย์ชำนาญการ	ส่วนสุขภาพสัตว์	ข้าราชการ	นายยุทธภูมิ สืบข้าเพชร	วัยเก่า ฉลาดรู้เน็ต	การใช้เทคโนโลยี	e-Learning	พ.ค.-มิ.ย.66	2
17	นางสาวเรืองรอง บุญฉิม	นักวิทยาศาสตร์	ส่วนสุขภาพสัตว์	พนักงานราชการ	นายยุทธภูมิ สืบข้าเพชร	วัยเก่า ฉลาดรู้เน็ต	การใช้เทคโนโลยี	e-Learning	พ.ค.-มิ.ย.66	2
18	นางสาวสาวิตรี ไม้กลาง	นักวิชาการสัตวบาล	ส่วนสุขภาพสัตว์	พนักงานราชการ	นายยุทธภูมิ สืบข้าเพชร	วัยเก่า ฉลาดรู้เน็ต	การใช้เทคโนโลยี	e-Learning	พ.ค.-มิ.ย.66	2

ที่	คำนำหน้าชื่อ (ไม่ใช่ตัวย่อ)/ ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง/ ระดับ	กลุ่ม/ฝ่าย	ประเภท	ชื่อ-สกุล ผู้บังคับบัญชาระดับต้น (ผู้ประเมินผลการปฏิบัติงาน)	ระบุชื่อเรื่อง/หลักสูตรที่ต้องพัฒนา	ความสอดคล้องตาม ความรู้/ทักษะ/ คุณลักษณะที่กำหนด	วิธีการพัฒนา	ช่วงเดือนที่ จะพัฒนา	รอบการ ประเมิน
19	นายไพโรจน์ จันทร์ตั้ง	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ	ส่วนยุทธศาสตร์ฯ	ข้าราชการ	นายวรฉัตร วิรัชลาภ	วัยเก่า ฉลาดรู้เน็ต	การใช้เทคโนโลยี	e-Learning	พ.ค.-มิ.ย.66	2
20	นายภากรรักษ์ บำรุงพงษ์	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ	ส่วนยุทธศาสตร์ฯ	ข้าราชการ	นายไพโรจน์ จันทร์ตั้ง	วัยเก่า ฉลาดรู้เน็ต	การใช้เทคโนโลยี	e-Learning	พ.ค.-มิ.ย.66	2
21	นางเดือนเพ็ญ ธัญญะวานิช	นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ	ส่วนยุทธศาสตร์ฯ	ข้าราชการ	นายไพโรจน์ จันทร์ตั้ง	วัยเก่า ฉลาดรู้เน็ต	การใช้เทคโนโลยี	e-Learning	พ.ค.-มิ.ย.66	2
22	นางสาวเยี่ยมพร ภิเศก	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ	ส่วนยุทธศาสตร์ฯ	ข้าราชการ	นายไพโรจน์ จันทร์ตั้ง	วัยเก่า ฉลาดรู้เน็ต	การใช้เทคโนโลยี	e-Learning	พ.ค.-มิ.ย.66	2
23	นางสาวเพ็ญจันทร์ อ่อนน่วม	นักวิชาการสัตวบาล	ส่วนยุทธศาสตร์ฯ	พนักงานราชการ	นายไพโรจน์ จันทร์ตั้ง	วัยเก่า ฉลาดรู้เน็ต	การใช้เทคโนโลยี	e-Learning	พ.ค.-มิ.ย.66	2
24	นายมนตรี จีรวานิช	เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์	ส่วนยุทธศาสตร์ฯ	พนักงานราชการ	นายไพโรจน์ จันทร์ตั้ง	วัยเก่า ฉลาดรู้เน็ต	การใช้เทคโนโลยี	e-Learning	พ.ค.-มิ.ย.66	2
25	นางพจนา กลิ่นจันทร์	พนักงานผู้ช่วยสัตวบาล	ส่วนยุทธศาสตร์ฯ	พนักงานราชการ	นายไพโรจน์ จันทร์ตั้ง	วัยเก่า ฉลาดรู้เน็ต	การใช้เทคโนโลยี	e-Learning	พ.ค.-มิ.ย.66	2
26	นายสักรินทร์ เนื้อทอง	นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ	ส่วนมาตรฐานฯ	ข้าราชการ	นายวรฉัตร วิรัชลาภ	วัยเก่า ฉลาดรู้เน็ต	การใช้เทคโนโลยี	e-Learning	พ.ค.-มิ.ย.66	2
27	นายวรวุฒิ วิเศษโส	นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ	ส่วนมาตรฐานฯ	ข้าราชการ	นายสักรินทร์ เนื้อทอง	วัยเก่า ฉลาดรู้เน็ต	การใช้เทคโนโลยี	e-Learning	พ.ค.-มิ.ย.66	2
28	นางสาวปราง รอบคอบ	นายสัตวแพทย์ชำนาญการ	ส่วนมาตรฐานฯ	ข้าราชการ	นายสักรินทร์ เนื้อทอง	วัยเก่า ฉลาดรู้เน็ต	การใช้เทคโนโลยี	e-Learning	พ.ค.-มิ.ย.66	2
29	นางสาวภัทรวรี ทั่งทีสุข	นายสัตวแพทย์ชำนาญการ	ส่วนมาตรฐานฯ	ข้าราชการ	นายสักรินทร์ เนื้อทอง	วัยเก่า ฉลาดรู้เน็ต	การใช้เทคโนโลยี	e-Learning	พ.ค.-มิ.ย.66	2
30	นางสาวกรองแก้ว สุขมูลศิริ	นักวิชาการสัตวบาล	ส่วนมาตรฐานฯ	พนักงานราชการ	นายสักรินทร์ เนื้อทอง	วัยเก่า ฉลาดรู้เน็ต	การใช้เทคโนโลยี	e-Learning	พ.ค.-มิ.ย.66	2
31	นายก่อเกียรติ แก้วคำ	นักวิชาการสัตวบาล	ส่วนมาตรฐานฯ	พนักงานราชการ	นายสักรินทร์ เนื้อทอง	วัยเก่า ฉลาดรู้เน็ต	การใช้เทคโนโลยี	e-Learning	พ.ค.-มิ.ย.66	2
32	นางสาวปิยะวรรณ รอดเจริญ	นักวิชาการสัตวบาล	ส่วนมาตรฐานฯ	พนักงานราชการ	นายสักรินทร์ เนื้อทอง	วัยเก่า ฉลาดรู้เน็ต	การใช้เทคโนโลยี	e-Learning	พ.ค.-มิ.ย.66	2
33	นางสาวอรสา จันทร์อาจ	นักจัดการงานทั่วไป	ส่วนมาตรฐานฯ	พนักงานราชการ	นายสักรินทร์ เนื้อทอง	วัยเก่า ฉลาดรู้เน็ต	การใช้เทคโนโลยี	e-Learning	พ.ค.-มิ.ย.66	2
34	นางสาวดิพร สิงห์หล้า	นักวิชาการสัตวบาล	ส่วนมาตรฐานฯ	พนักงานราชการ	นายสักรินทร์ เนื้อทอง	วัยเก่า ฉลาดรู้เน็ต	การใช้เทคโนโลยี	e-Learning	พ.ค.-มิ.ย.66	2
35	นางสาววันชลี สุขถาวร	เจ้าพนักงานธุรการ	ส่วนมาตรฐานฯ	พนักงานราชการ	นายสักรินทร์ เนื้อทอง	วัยเก่า ฉลาดรู้เน็ต	การใช้เทคโนโลยี	e-Learning	พ.ค.-มิ.ย.66	2
36	นางนารีนันทฎา ตรงคง	นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ	ฝ่ายบริหารฯ	ข้าราชการ	นายวรฉัตร วิรัชลาภ	วัยเก่า ฉลาดรู้เน็ต	การใช้เทคโนโลยี	e-Learning	พ.ค.-มิ.ย.66	2
37	นางทัศนียา สือสวัสดิ์ฉนิชย์	เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน	ฝ่ายบริหารฯ	ข้าราชการ	นางนารีนันทฎา ตรงคง	วัยเก่า ฉลาดรู้เน็ต	การใช้เทคโนโลยี	e-Learning	พ.ค.-มิ.ย.66	2
38	นายธसार มนต์วัฒนชัย	นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ	ฝ่ายบริหารฯ	ข้าราชการ	นางนารีนันทฎา ตรงคง	วัยเก่า ฉลาดรู้เน็ต	การใช้เทคโนโลยี	e-Learning	พ.ค.-มิ.ย.66	2
38	นายวิโรจน์ สุขสำราญ	นิติกร	ฝ่ายบริหารฯ	พนักงานราชการ	นางนารีนันทฎา ตรงคง	วัยเก่า ฉลาดรู้เน็ต	การใช้เทคโนโลยี	e-Learning	พ.ค.-มิ.ย.66	2
39	นายจักรวาล เวฬุคามกุล	นิติกร	ฝ่ายบริหารฯ	พนักงานราชการ	นางนารีนันทฎา ตรงคง	วัยเก่า ฉลาดรู้เน็ต	การใช้เทคโนโลยี	e-Learning	พ.ค.-มิ.ย.66	2

ที่	คำนำหน้าชื่อ (ไม่ใช่ตัวย่อ)/ ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง/ ระดับ	กลุ่ม/ฝ่าย	ประเภท	ชื่อ-สกุล ผู้บังคับบัญชาระดับต้น (ผู้ประเมินผลการปฏิบัติงาน)	ระบุชื่อเรื่อง/หลักสูตรที่ต้องพัฒนา	ความสอดคล้องตาม ความรู้/ทักษะ/ คุณลักษณะที่กำหนด	วิธีการพัฒนา	ช่วงเดือนที่ จะพัฒนา	รอบการ ประเมิน
40	นางสาวพรฤดี อัญชลีสังกาศ	นักวิชาการสัตวบาล	ฝ่ายบริหารฯ	พนักงานราชการ	นางนารีนันท์ญา ตรงคง	วัยเก่า ฉลาดรู้เน็ต	การใช้เทคโนโลยี	e-Learning	พ.ค.-มิ.ย.66	2
41	นางสาวอรทิรา เจียมพงษ์	นักจัดการงานทั่วไป	ฝ่ายบริหารฯ	พนักงานราชการ	นางนารีนันท์ญา ตรงคง	วัยเก่า ฉลาดรู้เน็ต	การใช้เทคโนโลยี	e-Learning	พ.ค.-มิ.ย.66	2